

"ครูสภา" มอบรางวัลครูดีคุณให้ "ครูตาย" เพื่อเชิดชูเกียรติครูผู้เสียสละ

นำเสนอเมื่อ : 29 เม.ย. 2565

28 เมษายน 2565 น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการครูสภา วาสานักงานเลขาธิการครูสภา เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศเกียรติคุณยกย่องครูผู้เสียสละ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ ได้รับ “รางวัลครูดีคุณ” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ทำงานทุ่มเท และปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละ ซึ่งรางวัลครูดีคุณ จะมอบให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกสังกัด ดังนั้น ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกสังกัดปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท ก็สามารถเสนอชื่อให้คณะกรรมการครูสภาพิจารณา และมีมติอนุมัติให้รางวัลเชิดชูเกียรตินี้ได้

“เมื่อพิจารณาจากกรณี น.ส.กาญจณี ใจชื่น หรือ ครูต๋าย ครูอัตราจ้าง ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก สาขาแมสสอ ด ที่ได้เขาช่วยเหลือนักเรียนที่กำลังวิ่งข้ามถนน เป็นเหตุให้ถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชน จนได้รับบาดเจ็บสาหัส เมื่อวันที่ 8 เมษายน และได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแมสสอ และได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า ครูต๋าย ควรได้รับการช่วยเหลือ ยกย่อง เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้ได้รับ “รางวัลครูดีคุณ” ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ มีจิตวิญญาณครู และเป็นผู้มีอุดมการณ์ในวิชาชีพครูต่อไปครูสภาจะจัดทำหลักเกณฑ์ และวิธีการประกาศเกียรติคุณยกย่องครูผู้เสียสละ และมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ เพื่อรับ “รางวัลครูดีคุณ” โดยมอบให้แก่ น.ส.กาญจณี ใจชื่น (ครูต๋าย) ครูอัตราจ้าง ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.ตาก สาขาแมสสอ เป็นครั้งแรก” น.ส.ตรีนุช กลาว

น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ และ นางอรสา ภาววิมล ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการครูสภา โดยทั้ง 2 ราย มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของ นายประวิต เอราวรรณ์ รักษาการเลขาธิการครูสภา ดังนั้น เมื่อนายประวิต พ้นตำแหน่งไป ก็จะทำให้การสรรหารองเลขาธิการครูสภาขึ้นใหม่ด้วย อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งนี้ ยังไม่ได้หารือถึงเรื่องหลักเกณฑ์การสรรหารองเลขาธิการครูสภา เพราะขณะนี้หลักเกณฑ์ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการจัดทำ จึงยังไม่ได้มีการหารือเรื่องนี้ในที่ประชุม

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565](#)